



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3

โทรสาร 0 2590 1320

เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ข่าวสด newtv กรุงเทพ ธุรกิจออนไลน์ แนวนหน้า ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน เดอะเนชั่น ไทยรัฐ ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น มติชนสุดสัปดาห์ เนชั่นทีวี ผจก.ออนไลน์ เวิร์คพอยท์นิวส์ สปริงนิวส์ thairpbs ประชาไท โลกวันนี้ ออนไลน์ ข่าวหุ้น ออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา mthai ไทยรัฐ ข่าวสด</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธาน เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ และกล่าวว่า จะทำเรื่องกัญชาเพื่อ รักษาผู้ป่วยทางการแพทย์ ซึ่งปลัด สธ.นำทีมตัวแทนทุกกรมมาร่วมงานสัมมนา ถือว่า เป็นสัญญาณและนิมิตหมายที่ดี โดยนโยบายกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ถูกบรรจุเป็น นโยบายรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ขอให้รอฟังนายกฯประกาศนโยบายรัฐบาล ส่วนนโยบาย อื่นๆ ของสธ.ยังมีเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการเข้าถึงการรักษาโรค อยากรู้ 30 บาทรักษาทุกโรคให้หายขาด จำนวนคนไข้ติดเตียงลดน้อยลง ยืนยันว่านโยบายกัญชา เสรีมีเป้าหมายคือต้องการให้กัญชาต้องเป็นยารักษาโรคตามกฎหมาย ประชาชน สามารถเข้าถึงได้และอยู่ในบัญชียาหลักของผู้ถือบัตรทอง ส่วนการดำเนินการให้กัญชา ถูกกฎหมาย ได้ประสานป.ป.ส.เพื่อให้มีข้อยกเว้นในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การ คำนวณพัฒนาและการรักษาโรค เชื่อว่าผู้บริหาร สธ.และข้าราชการประจำจะรับทราบ นโยบายและเห็นความสำคัญของการใช้กัญชาทางการแพทย์ ส่วนการปลูกกัญชาในบ้าน ต้องเป็นไปตามขั้นตอน โดยจะมีการจัดอบรมให้ผสม.ไปถ่ายถอดองค์ความรู้ให้กับ ประชาชนทั่วไปเพื่อขยายผลการปลูกในบ้าน คาดว่าใช้เวลา 1-2 ปี ส่วนประเด็นบริษัท ต่างชาติเข้ามาจดสิทธิบัตรกัญชาในไทย นายกฯได้ใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาดังกล่าว ยืนยันว่าจะไม่มีการจดสิทธิบัตรกัญชาหรือสายพันธุ์</p> <p>-ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวปาฐกถาหัวข้อ กัญชาเปลี่ยนโลก ตอนหนึ่งว่า เมื่อกัญชาเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบภายในและทำ การจับกันเองภายในร่างกายเพื่อรักษาโรค การใช้กัญชาแต่ละครั้งต้องใช้จำนวนน้อย เพื่อรอให้ออกฤทธิ์ ผู้ใช้ต้องรู้จักข้อจำกัดของการใช้กัญชาที่จะเกิดประโยชน์ และ จำเป็นต้องศึกษาการใช้ยาแผนปัจจุบันด้วย เพื่อไม่ให้ยาทั้ง 2 ชนิดตีกันภายในร่างกาย ส่วนตัวไม่สนับสนุนให้ใช้กัญชาในทางสันตนาการ</p> <p>-ด้านตัวแทน 12 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิสิริกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชีว วิถี มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิสุขภาพไทย ม.รังสิต เครือข่าย เกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติ ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน นำโดย นางรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. ร่วมกันออกแถลงการณ์สนับสนุนการใช้กัญชาทาง การแพทย์ เพื่อให้ นายเดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้านมูลนิธิข้าวขวัญ ใช้รักษาผู้ป่วยกรณี จำเป็นเฉพาะรายอย่างต่อเนื่องและทันต่อความต้องการของผู้ป่วย และเรียกร้องให้นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ ใช้อำนาจบริหารสั่งการให้อย.ผ่านสูตรน้ำมันกัญชาของนาย เดชา หลังจากคณะกรรมการพิจารณาตำรับยาของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้พิจารณา ผ่านสูตรน้ำมันเดชาแล้ว แต่ติดอยู่ที่การพิจารณาอนุมัติของ อย.</p> <p>-นายนิยม เต็มศรีสุข เลขฯ ป.ป.ส. แถลงข่าวส่งมอบกัญชาของกลาง 632 กก. ให้ น.ส.จันทิมา สุวรรณ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ตัวแทน รพ.อภัยภูเบศร เพื่อนำไปสกัด และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติสนับสนุนกัญชา คือ 1. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 632 กก.นำไปสกัดน้ำมันกัญชา 2.รพ.อาจารย์ฝั้น อาจาโร 7 กก. นำไปใช้ผลิต 16 ตำรับยาสำหรับผู้ป่วย 1,600 ราย 3.คณะทันตแพทยศาสตร์</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน	<p>จุฬาฯ 10 กก. ใช้ในโครงการวิจัยพัฒนายาต้นแบบรักษาผู้ป่วยโรคทันตกรรมและโรคพาร์กินสัน</p> <p>น.ส.จันทิมา กล่าวว่า ได้นำกัญชาของกลางไปทดลองสกัดหาสารปนเปื้อน ไม่พบว่ามีสารโลหะหนักและมีสาร THC ในปริมาณที่สูง สามารถนำไปสกัดน้ำมันกัญชาที่มีค่า THC ร้อยละ 5 ขวดละ 5 กรัม ได้ 127,104 ขวด เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พาร์กินสัน และอาการปวดเมื่อย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อรักษาผู้ป่วยทุกวันจันทร์ ได้แจกน้ำมันกัญชาครอบแรกเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการอธิการบดี ม.ขอนแก่น ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์รูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากชนิดน้ำมันหยดใต้ลิ้น ให้มีความหลากหลายใช้งานง่าย</p> <p>นพ.วิฑูรย์ ระบุว่า สนับสนุนสารสกัดน้ำมันกัญชาล็อต 2 ให้ม.ขอนแก่นนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจะส่งมอบได้ในอีก 4 เดือนข้างหน้า ส่วนการผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรดได้ผลิตน้ำมันกัญชานิดหยดใต้ลิ้นเพิ่มเป็น 10,000 ขวด จากเป้าหมายเดิม 2,500 ขวด ซึ่งที่เพิ่มขึ้นเป็นสูตร THC สูง จะเริ่มกระจายไปยังรพ.ได้ในช่วงปลายเดือนก.ค.-ส.ค.นี้ และพร้อมเดินหน้าปลูกกัญชาล็อต 2 ทันที</p>	
เวิร์คพอยท์นิวส์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น สยามรัฐออนไลน์ mcot	<p>มะเร็งรังไข่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งรังไข่พบเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์เมื่อเข้าระยะท้าย อาการลุกลามมากแล้ว แต่หากมีอาการอึดอัดในช่องท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้ ท้องเสีย ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย เบื่ออาหาร น้ำหนักขึ้นหรือลดโดยไม่ทราบสาเหตุ และมีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด ควรรีบไปพบแพทย์รักษาโดยผ่าตัดและให้คีโม</p>	
มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด	<p>จับผู้ค้าแก๊สหัวเราะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ร่วมกับตำรวจนครบาล แดง ข้าราชการจับกุมกลุ่มผู้ค้าลูกโป่งแก๊สไนตรัสออกไซด์ ที่ลักลอบนำมาขายแก่นักเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ บนถนนข้าวสาร ใบละ 50-200 บาท โดยตำรวจลงพื้นที่เป้าหมาย 14 จุด บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ</p> <p>นพ.ธเรศ กล่าวว่า แก๊สไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์จะใช้ดมให้สลบก่อนการผ่าตัดหรือดมพื้นเพื่อลดอาการปวด ปัจจุบันถูกนำมาใช้ผิดประเภทเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน หากสูดดมเข้าไปมากจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน เมื่อสูดดมบ่อยครั้งเป็นเวลานาน จะทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม กล้ามเนื้ออ่อนแรง รับรู้ความรู้สึกไม่ได้ เนื่องจากภาวะขาดวิตามินบี 12 ร้ายแรง สูดอาจเสียชีวิตได้ ผู้ที่ลอบนำแก๊สไนตรัสออกไซด์มาจำหน่าย มีความผิดตามพ.ร.บ.ยา ข้อหาจำหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
มติชน เดลินิวส์ เดอะเนชั่น	<p>นโยบายเมดิคัล ทัวริซึม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า สธ.มีการควบคุม กำกับ ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงความปลอดภัย ส่วนอัตราค่าบริการพยาบาล ได้นำข้อร้องเรียนจากประชาชนมาปรับรูปแบบการเรียกเก็บค่าบริการให้เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย สถานพยาบาลต้องแจ้งอัตราค่าบริการให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจทุกครั้ง และต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน ต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับบริการรับทราบก่อนทุกครั้ง ยืนยันว่านโยบายเมดิคัล ทัวริซึมไม่</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	ส่งผลกระทบต่ออัตราการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด ส่วนที่กังวลว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรสุขภาพในภาครัฐ ล่าสุด กรมฯ ได้แก้ไขพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ให้สถานพยาบาลเอกชนสามารถจัดการศึกษา อบรม วิจัยได้ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน	



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch